

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ราคาสินค้าเกษตรรายวัน
๒. กยท.ถกให้หนานเล็งปรับ๔๐ล้าน/เดือน
๓. เรียกให้หนานรับยาง
๔. กยท.พัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
๕. เร่งตีทะเบียน
๖. ประมงยั่งยืน
๗. ปิดประตูส่งน้ำห้ามทำนาปรัง
๘. ภัยแล้งกระทบกุ้งส่งออกตลาด
๙. เพิ่มความรู้เรื่องการสหกรณ์ เกษตรกรโครงการรักษน้ำฯ
๑๐. แบ่งเขตทำประมงพื้นบ้าน
๑๑. กรมประมงแก้ปัญหาไอยูยูคืบหน้า ๘๐%
๑๒. ปรับใหญ่ทะเบียนเกษตรกร

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
โพสต์ทูเดย์
มติชน
สยามรัฐ
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
แนวหน้า

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน	
รายการสินค้า 13	ราคา / หน่วย
ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105	13,000.00 บาท/ตัน
ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด	12,800.00 บาท/ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 15%	8,000.00 บาท/ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 25%	6,700.00 บาท/ตัน
มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)	2.45 บาท/กก.
ผลปาล์มน้ำมัน (น้ำหนักมากกว่า 15 กก.)	3.60 บาท/กก.
ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3	44.02 บาท/กก.
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%	8.80 บาท/กก.
สุกร	74.00 บาท/กก.
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ	43.00 บาท/กก.
ไข่ไก่สดเบอร์คละ	300.00 บาท/ร้อยฟอง
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.	170.00 บาท/กก.
ทุเรียนพันธุ์หมอนทองเกรด AB	65.00 บาท/กก.
เงาะโรงเรียน (ตะกร้า)	18.00 บาท/กก.
มังคุดคละ	17.00 บาท/กก.
ลองกอง เบอร์ 1	22.00 บาท/กก.
สับปะรดโรงงาน	11.40 บาท/กก.
*ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	

กยท.ถกให้หนานเล็งปรับ40ล้าน/เดือน

กยท. เรียกให้หนาน ถก สัญญาซื้อขายยาง 2.08 แสนตัน ระบุ ไม่รับมอบต้องเข้าเงื่อนไขปรับหลัง 21 ก.ย.นี้จบระยะเวลาส่งมอบ

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า วันที่ 16 ก.ย.2558 กยท.จะเชิญบริษัท ไซน่า ไทหนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด เข้าหารือร่วมกับกรมวิสาหการเกษตร องค์การสวนยาง(อศย.) เพื่อหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายยางพาราที่บริษัท ไซน่า ไทหนานฯ ทำไว้กับรัฐบาลปริมาณ 2.08 แสนตัน ที่จะสิ้นสุดสัญญาการจ่ายเงินและรับมอบในวันที่ 21 ก.ย.2558 ซึ่ง บริษัท ไซน่า ไทหนานฯ ได้ส่งจ่ายเงินแล้วรวม 1,000 ล้านบาท สำหรับการส่งมอบยาง 2.3 หมื่นตัน ในจำนวนนี้มีการส่งมอบจริง 1.82 หมื่นตัน

อย่างไรก็ตาม สัญญาบริษัท ไซน่า ไทหนานฯ ต้องรับมอบยางพาราภายในวันที่ 21

ก.ย.นี้ทั้งหมด 2.08 แสนตัน จึงเหลือยางพาราที่ยังไม่จ่ายเงินตามสัญญา ประมาณ 1.85 แสนตัน คณะผู้บริหารสัญญาซื้อขายยางพาราของไทย จึงได้หารือกันเพื่อหามาตรการรับมือหากบริษัท ไซน่า ไทหนานฯ ไม่มารับยางพารา จะต้องมีการเปรียบเทียบปรับในกรณีผิดสัญญาซื้อขาย

ดังนี้คือ 1.ค่าปรับกรณีผิดนัดชำระและส่งมอบวงเงิน 6.6 ดอลลาร์/ตัน/เดือน ของจำนวนยางพาราที่เหลือ(1.85 แสนตัน)หรือปรับประมาณ 40 ล้านบาท/เดือน

2.ค่าเช่าโกดัง 14.8 ล้านบาท/เดือน 2.ค่าประกันภัย 44 ล้านบาท/ปีและ 4.อื่นๆ เช่น ค่าเสื่อมสภาพของยางพารา ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ค่าเสียโอกาสของยางพาราไทย เป็นต้น ซึ่งเงื่อนไขการปรับตุ่กรณีของไทยหาก 21 ก.ย.นี้ บริษัท ไซน่า ไทหนานฯ ไม่ทำตามสัญญา จะมีการปรับย้อนหลังตั้งแต่วันที่สัญญา คือ 10 เดือนย้อนหลัง และ จนกว่าจะมีการจัดการยางพาราได้หมด

อย่างไรก็ตามหากในวันที่ 16 ก.ย. บริษัท ไซน่า ไทหนานฯ มาหารือและตกลงกันอย่างเป็นทางการก็จะให้โอกาสกับ บริษัท ไซน่า ไทหนานฯ วางแอล/ซี ล่วงหน้า ให้ครบตามจำนวนยางที่จะส่งมอบ ภายใน 21 ก.ย.ก่อนหมดสัญญาหรือ จะเจรจาเพื่อขยายเวลาส่งมอบเพื่อหาทางออกร่วมกัน แต่ในวันที่ 16 ก.ย.นี้ขอเพียงให้ตัวแทนจาก บริษัท ไซน่า ไทหนานฯ ตัวจริงมา ไม่ต้องผ่านนายหน้า คือ บริษัท เอ็มทีเซ็นเตอร์เทรด จำกัด

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่าการหารือแล้วเสร็จจะนำเสนอ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป โดยก่อนหน้านี้ พล.อ.ฉัตรชัย ได้แสดงความกังวลต่อเรื่องสัญญายางพาราระหว่างไทยกับจีน โดย พล.อ.ฉัตรชัย ได้สอบถามถึงแนวทางหากบริษัท ไซน่า ไทหนานฯ ไม่มารับมอบหรือผิดสัญญาว่า กยท.จะหาทางออกอย่างไร

เรียกให้ثمانรับยาง

๘ นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการยงแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่ ในวันที่ 16 ก.ย.นี้ ทง กยท.ได้เชิญบริษัท ไชน่า ให้หนนฯ รับเบอร์ อินคัสทรี กรุป จำกัด เข้าหารือร่วมกักรมวิชาการเกษตร องค์การสวนยางเพื่อหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายยางพาราที่บริษัท ไชน่า ให้หนนฯ ทำไว้กับรัฐบาล ปริมาณ 208,000 ตัน ซึ่งสัญญาการจ่ายเงินและรับมอบจะสิ้นสุดในวันที่ 21 ก.ย.58 นี้ โดยบริษัท ไชน่า ให้หนนฯได้รับมอบยางพาราไปแล้ว 18,200 ตัน วงเงิน 822 ล้านบาท และจ่ายแอล/ซี จำนวนหนึ่งรวมเป็นเงินที่จ่ายค่างพารา 1,000 ล้านบาทรวมปริมาณยางพารา 28,000 ตัน แต่ตามสัญญาบริษัท ไชน่า ให้หนนฯ ต้องรับมอบยางพาราทั้งหมดภายในวันที่ 21 ก.ย.นี้ ฉะนั้นจึงเหลือยางพาราที่ยังไม่จ่ายเงินตามสัญญา 185,000 ตัน หากทางบริษัท ไชน่า ให้หนนฯ ไม่มารับยางพาราจะต้องถูกปรับเพราะผิดสัญญาซื้อขาย ซึ่งต้องปรับไปจนกว่าจะมีการจัดการยางพาราได้หมด

อย่างไรก็ตาม หากในวันที่ 16 ก.ย. บริษัท ไชน่า ให้หนนฯ มาหารือและตกลงกันอย่งเป็นทางการ ก็จะทำให้โอกาสกับบริษัท ไชน่า ให้หนนฯ วงแอล/ซี ล่วงหน้าให้ครบตามจำนวนยางที่จะส่งมอบภายใน 21 ก.ย.ก่อนหมดสัญญา หรือจะขยายเวลาส่งมอบเพื่อหาทางออกร่วมกัน แต่ในวันที่ 16 ก.ย.นี้ ขอเพียงให้ตัวแทนจากบริษัท ไชน่า ให้หนนฯ ตัวจริงมา ไม่ต้องผ่านนายหน้าคือ บริษัท เอ็มทีซีเนคเตอร์เทรด จำกัด.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้
ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางได้เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอขอบคุณที่รัฐบาล
ผลักดันพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย
ให้เป็นจริง เพราะเป็นกฎหมายที่เปิดโอกาสให้
เกษตรกรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารยางพารา
ของประเทศมากขึ้น เนื่องจากมีการจัดสรรเงินจาก

“กยท.” พัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา

“กองทุนพัฒนายางพารา” มาดูแลสวัสดิการเกษตรกร จากยางพาราเพื่อการส่งออกมากขึ้น โดยตั้งเป้า
ชาวสวนยางถึงร้อยละ 7 และดูแลองค์การเกษตรกร เบื้องต้นไว้ที่ 50 : 50 คือส่งออกในรูปแบบวัตถุดิบ
อีกร้อยละ 3 ของเงินกองทุนที่จัดเก็บได้ในแต่ละปี ร้อยละ 50 และส่งออกในรูปแบบผลิตภัณฑ์อีก
“กยท.จะเป็นความหวังใหม่ที่จะทำให้เกษตรกร-อุตสาหกรรมยางพาราของไทยเปลี่ยนโฉมไปจากเดิม จาก 80 ส่งออกในรูปแบบวัตถุดิบ ใช้ภายในประเทศ
ที่เคยส่งออกวัตถุดิบ จะพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 20 เท่านั้น” ผู้ว่าการ กยท.กล่าว.

รุ่งตีทะเบียน: นายวีระศักดิ์ วิชาญเมืองผู้ว่าการ
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงความคืบ
หน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง ตามที่ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2558 ว่า กยท.ได้เร่งเตรียมเสนอออกประกาศ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้เสร็จเรียบร้อย
ภายในเร็วๆ นี้เมื่อดำเนินการเรียบร้อย นอกจากจะ
ได้ฐานข้อมูลของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาว
สวนยางเพื่อคัดสรรผู้แทนชาวสวนยางมาเป็นกรรมการ
บริหารการยางแห่งประเทศไทยแล้ว ยังทำให้มีฐานข้อมูล
สำหรับใช้บริหารจัดการหรือทั้งวางแผนพัฒนาขยางพารา
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการรักษาเสถียรภาพราคาด้วย.

ประมงยั่งยืน: นายชุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง
เปิดเผยว่า ปัจจุบันการทำประมงทะเลของไทยประสบ
ปัญหาการจับสัตว์น้ำเกินกำลังการผลิต ทำให้ทรัพยากร
สัตว์น้ำอยู่ในสภาวะเสื่อมโทรม กรมประมงจึงได้จัดทำ
นโยบายการบริหารจัดการประมงทะเล เน้นการมีส่วนร่วม
ของชาวประมง เพื่อให้สามารถรักษาระดับผลจับสัตว์
น้ำสูงสุดที่ยั่งยืน เช่น การควบคุมจำนวนเรือและเครื่องมือ
ประมงแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับปริมาณสัตว์น้ำที่
มีอยู่เป็นต้น เพื่อให้จับสัตว์น้ำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
ได้อย่างยั่งยืนตามหลักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของสากล.

ปิดประตูส่งน้ำ ห้ามทำนาปรัง

โพสต์ทูเดย์ เกษตรกรเจอแล้งหนัก
ปิดสถานีสูบน้ำทั่วประเทศใช้กิน-ใช้
เท่านั้น คาดเงินหาย 3.7 หมื่นล้าน
แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า จะเสนอ
มาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วง
ฤดูแล้งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2558-30
เม.ย. 2559 ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)
พิจารณาในวันนี้ เพื่อปิดสถานีสูบน้ำ
ประดู่น้ำทั่วประเทศ ป้องกันการ
สูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร

ปัจจุบันไทยมีปริมาณน้ำใน
เขื่อนหลักเหลืออยู่ 2,200 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) และในสิ้น
ฤดูฝนจะมีน้ำเพียง 3,500 ล้าน
ลบ.ม. ซึ่งไม่เพียงพอใช้ในการเกษตร
ต้องสงวนไว้เพื่อการอุปโภคบริโภค
ซึ่งเฉลี่ยวันละ 12 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม พล.อ.ฉัตรชัย
สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์
ได้สั่งให้ชะลอเรื่องการเสนอ ครม. ให้
พิจารณามาตรการเยียวยาเกษตรกร
และมาตรการจ้างงานเพิ่มรายได้ให้
แก่เกษตรกร โดยให้ทุกกระทรวงเสนอ
โครงการที่เกิดการจ้างงานทั้งหมด
และให้มีคณะกรรมการโครงการ 1
ชุด มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รอง
อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ได้
ประชุมร่วมกับการประปานครหลวง
(กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค
(กปภ.) โดยให้ 2 องค์กรจัดทำแผน
ความต้องการใช้น้ำทั้งหมดจนถึง
วันที่ 30 เม.ย. 2559 และให้คำนวณ
แหล่งน้ำสำรองทั้งหมดว่ามีที่ไหน
บ้าง แต่ละแห่งจะใช้ได้กี่วัน โดย
การประปาทั้งสองแห่งใช้น้ำวันละ
11-12 ล้าน ลบ.ม.

นอกจากนี้ ได้ให้สำนัก
ชลประทานทั่วประเทศแจ้งปิดกั้น
สถานีสูบน้ำทั่วประเทศและจัดทำ
รายละเอียดสถานีสูบน้ำ ปริมาณ
การใช้น้ำขององค์การบริหารส่วน
ตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภายในวันที่ 15 ก.ย.นี้ ห้ามพลาด
แม้แต่แห่งเดียว

นายสุเทพ กล่าวว่า คราวนี้
เกษตรกรจะปลูกข้าวนาปรัง 15
ล้านไร่ไม่ได้อีกแล้ว

ทั้งนี้ มีการประเมินว่าการลด
การทำนาปี 2558 และงดส่งน้ำ
ทำนาปรัง 2558/2559 คาดว่าจะ
ทำให้ข้าวเปลือกลดลง 7-8 ล้านตัน
เม็ดเงินหายไป 3.7 หมื่นล้านบาท

ภัยแล้งกระทบกุ้งส่งออกตลาด

นายสมาน ภูใบบัง สมาชิกผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม หมู่ 4 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า มีพื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม 10 ไร่ เดิมเคยเลี้ยงไร้ละ 1 แสนตัว ผลผลิตพอเลี้ยงครอบครัวและมีเงินทุนเลี้ยงเรื่อยมาหลายปี โดยใช้น้ำจากคลองชลประทานเขื่อนลำปาว แต่ระยะหลังหรือ 2-3 ปีที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยแล้งคุกคาม น้ำไม่เพียงพอ วันไหนอากาศวิปริตร้อนจัดและมีฝนตกลงมา ก็ทำให้กุ้งน็อกตายจำนวนมาก เป็นปัญหาเรื้อรังที่กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามประสบ มีหลายรายขาดทุนซ้ำซากจนต้องล้มเลิกกิจการ โดยหันไปทำนาข้าว

นายสมานกล่าวว่า เนื่องจากตนยึดการเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพหลัก ราคาขายส่งก็โลกร้อนละ 280-300 บาทตาม

ระยะทาง ซึ่งถือว่าราคาสูง จึงเป็นสิ่งจูงใจให้เลี้ยงต่อไป แต่เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยแล้งและอากาศวิปริต จึงลดจำนวนเลี้ยงลงเพียงไร่ละ 5 หมื่นตัว อย่างไรก็ตามยังมีเพื่อนสมาชิกผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายเลิกกิจการไป เพราะน้ำไม่เพียงพอ เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาวที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการเลี้ยงกุ้งประสบภัยแล้งอันเนื่องจากฝนทิ้งช่วง จึงทำให้พื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามซึ่งเคยเป็นสัตว์เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ ลดลงกว่า 50% และมีแนวโน้มขาดตลาด ภาพรวมในพื้นที่ที่เคยมีรายได้จากการจำหน่ายกุ้งก้ามกราม บิลจะหลายร้อยล้านบาท ก็จะหายไปหลายสิบล้านบาท อย่างน่าเสียดาย

เพิ่มความรู้เรื่องการสหกรณ์ เกษตรกรโครงการรักษน้ำฯ

12 แม่ฮ่องสอน : นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการรักษ น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทาง กระบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ไป ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่ ณ พืชชาพรเฮ้าส์ ตำบลผาป่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายภูมิใจ กล่าวว่า โครงการ “รักษ น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เป็นโครงการ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำขึ้น เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย มีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการ พัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนา คุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชน พร้อมกับฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

น้ำ และป่าไม้ เพื่อความสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตาม โครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อถ่ายทอด ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และ วิธีการสหกรณ์

นายภูมิใจ กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจาก นี้เพื่อร่วมหาแนวทางการดำเนินธุรกิจใ สหกรณ์แก่กลุ่มอาชีพในพื้นที่โครงการ รักษาเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่างลุ่มน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 ลุ่มน้ำ คือ แม่น้ำแม่สะงา ลุ่มน้ำของ ลุ่มน้ำปายและ ลุ่มน้ำแม่จ๋า ห้วยหมาก-กลาง จำนวน 50 ราย และร่วมกันกำหนดแนวทางกระบวนการ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรไปใช้ให้ เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

แบ่งเขตทำประมงพื้นบ้าน

14 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. นายชุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เนื่องจากพบว่ามี กลุ่มเรือประมงพาณิชย์ใช้เครื่องมือประมงที่มี ประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ำสูงและมีอุปกรณ์ ช่วยในการทำประมง ออกทำการประมงในเขต 8 ไมล์ทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรือประมงพื้นบ้านส่วน ใหญ่ทำการประมงและเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ น้ำขนาดเล็ก เป็นการใช้พื้นที่ทับซ้อนกันและ ทำให้เกิดข้อขัดแย้งขึ้น จากประเด็นดังกล่าว ที่

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา การทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จึงได้มีมติ เห็นชอบตามที่กรมประมงเสนอให้แบ่งเขตทำการ ประมงสำหรับเรือประมงพื้นบ้านและประมง พาณิชย์ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อลดข้อขัดแย้ง และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชากรสัตว์น้ำ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ระบุบนินเวศ และสิ่ง แวดล้อมในระยะยาว

สำหรับการแบ่งเขตการทำประมงพื้นบ้าน

และประมงพาณิชย์ ในฝั่งอ่าวไทยกำหนดเขต ประมงทะเลพื้นบ้านโดยให้ห่างจากขอบน้ำ ชายฝั่งทะเล ๑ ไมล์ทะเล หรือประมาณ 1,112 เมตร และห่างจากขอบน้ำชายฝั่งของเกาะ 1.๐2 ไมล์ทะเล หรือประมาณ 3,000 เมตร ยกเว้นเกาะ ขนาดใหญ่ ให้ห่าง 3 ไมล์ทะเล หรือประมาณ 5,๒๘๐ เมตร สำหรับฝั่งอันดามันกำหนดเขต ประมงทะเลพื้นบ้าน โดยให้ห่างจากชายฝั่ง 3 ไมล์ทะเล และห่างจากเกาะ 1.๐2 ไมล์ทะเล ส่วน เขตประมงพาณิชย์ให้ออกนอกเขตประมงพื้นบ้าน ซึ่งคณะกรรมการ ศปมผ.จะเร่งเสนอให้กรม อุทกศาสตร์จัดทำแผนที่ให้ชัดเจนต่อไป.

กรมประมงแก้ปัญหาโอยูยูคืบหน้า 80% 3

กรุงเทพฯ ● น.ส.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือโอยูยู ว่า ขณะนี้การแก้ไขปัญหาการทำประมงโอยูยูโดยรวมคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% โดยประเทศไทยได้เร่งปรับปรุง พ.ร.บ.การประมงและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ครบถ้วนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะบริบทของการป้องกันการทำการประมงโอยูยู รวมถึงกฎระเบียบและเงื่อนไขการนำเข้าของประเทศคู่ค้า โดยได้กำหนดคำจำกัดความของการทำประมงโอยูยู ทั้งยังกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว รวมถึงการควบคุม กำกับ ดูแลการทำประมง และระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ ขณะเดียวกันยังมีการระงับการทำผิดที่ชัดเจน พร้อมกำหนดบทลงโทษโดยเพิ่มความรุนแรงตามน้ำหนักของการกระทำผิด และมีโทษที่รุนแรงเพื่อเป็นการป้องกัน สกัด ชัยยัง มิให้กระทำความผิดซ้ำ ซึ่งคาดว่าจะมีการออกประกาศเป็นพระราชกำหนดในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้จัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย โดยมีหัวใจสำคัญคือ การบริหารจัดการประมงต้องอยู่บนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีอยู่ นำมาคำนวณหาค่าผลจับสูงสุดที่ยั่งยืน หรือค่าความเหมาะสมของปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำกับจำนวนเรือ (MSY) ซึ่งเป็นแนวทางนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามหลักสากล

ปรับใหญ่ 'ทะเบียนเกษตรกร'

● กษ.เล็งขยายฐานข้อมูล 7 ด้านรองรับมาตรการรัฐ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรและการดูแลช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งทำให้ฐานข้อมูลเกษตรกรมีความสำคัญมากขึ้น และจำเป็นที่จะต้องขยายฐานข้อมูลจากที่มีอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน 2) สมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยทำการเกษตรและการเป็นสมาชิกองค์กร 3) การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร และ 4) การประกอบกิจกรรมการเกษตร ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมข้อมูลอีกอย่างน้อยอีก 3 ด้าน ได้แก่ รายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรกลการเกษตร รวมทั้งทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ โดยมีเป้าหมายที่จะได้ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 6.33 ล้านครัวเรือน ที่จะได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และมีการขยายฐานข้อมูลเพิ่มเติมจาก 4 ด้าน เป็น 7 ด้าน ทั้งในด้านรายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรกลการเกษตร มีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน - ตุลาคม 2558 งบประมาณรวม 25,320,000 บาท สำหรับ

เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเก็บข้อมูลและบันทึกเข้าฐานข้อมูลเกษตรกร พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า กิจกรรมและแนวทางดำเนินการที่จะเร่งดำเนินการ ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบงานในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยการปรับวิธีการจัดเก็บข้อมูลโดยจ้างอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลแทนการให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนตามความสมัครใจ 2) การดำเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล โดยการจัดเก็บข้อมูลใหม่เพิ่มเติม 3 ด้าน ได้แก่ รายได้



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

หนี้สิน และเครื่องจักรกลการเกษตร การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนสมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยทำการเกษตรและการเป็นสมาชิกองค์กร การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร และการประกอบกิจกรรมการเกษตร

3) การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกับหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลรายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรกลการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงวางระบบการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน และ 4) การปรับปรุงระบบโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้รองรับการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งจัดทำระบบการประมวลผลข้อมูล และจัดทำคู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบ